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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 
 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ขึน้บัลลังก์ และ
เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯปรึกษาหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาในพื้นทีแ่ละปัญหาในกระแสความสนใจใน
สังคมด้านการเมือง การปกครองและด้านสังคม 

จากนั้นก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีสมาชิก ฯจากพรรคประชาธิปัตย์ สอบถามถึงการแถลง
ผลงานของรัฐบาลในช่วงการทํางานในรอบ ๑ ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ วรรคสอง ระบุว่าเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละ ๑ ครั้ง ภายหลังการดําเนินงาน ซึ่งขณะนี้ช่วงเวลาได้ผ่านมาก
ว่า ๑ ปีแล้ว รฐับาลยังไม่ได้มีการแถลงผลงานต่อรัฐสภาเลย  ไม่ทราบว่าจะให้มีการแถลงต่อรัฐสภาในช่วงเวลา
ใด โดย นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กล่าวช้ีแจงว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ย่ืนเล่มรายงานให้กับ
สภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ และเรื่องก็มาถึงสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งประธาน ฯได้รับทราบแล้ว ส่วนประเด็นว่าจะใช้ช่วงเวลา
ใดที่จะให้มกีารแถลงผลงานของรัฐบาลนั้น ก็คงต้องขอให้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป
รัฐบาล) และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ไปหารือกัน โดยตนเองไม่ขัดข้องแต่
อย่างใดจึงสรุปได้ว่า รัฐบาลไม่ได้ประสานว่ามีความพร้อมที่จะแถลงผลงานรอบ ๑ ปีทีผ่่านมาเมื่อไหร่ แต่ก็คิด
ว่าเมื่อรัฐบาลสง่รูปเล่มรายงานแล้ว ก็แปลว่ารัฐบาลพร้อมที่จะแถลงผลงาน ดังนั้นตามขั้นตอนก่อนการแถลง
ผลงานถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง ถ้าไม่มีใครเห็นเป็นอื่นก็จะต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
ต่อไป จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

- พิจารณาเรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ หรือไซเตส (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ ครัง้ที่ ๑๖ และ
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที ่๖๓ และ ๖๔ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ ๒ – 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 ร่างนี้สืบเนื่องมาจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้
สูญพันธ์ุหรือไซเตส มจีุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลก เพื่อประโยชน์
แห่งมวลมนุษย์โดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลจ้ะสูญพันธ์ุหรอืมีการคุกคาม ทําให้มีปรมิาณ
ลดลงจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธ์ุ อนุสัญญาดังกล่าวนี้มีสาระสําคัญในการสร้างเครือข่ายทั่วโลกเพื่อ
การควบคุมการค้าระหว่างประเทศทั้งสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ แต่ไมค่วบคุมการค้า
ภายในประเทศ สําหรับชนิดพันธ์ุอ่ืน ๆ และอนุสัญญาดังกล่าว เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ ๒๕๑๖ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดการประชุม
นานาชาติขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี เพื่อร่าง 
อนุสัญญาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม ๘๘ ประเทศ แต่มผีู้ลงนามรับรองอนุสัญญาฉบบันี้ทันที่เพียง 
๒๒ ประเทศ สําหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย แต่มาลงนามรับรองอนุสัญญาในปี  



- ๒ - 
พ.ศ ๒๕๑๘ และให้สัตยาบันในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ นับเป็นสมาชิกลําดับที่ ๗๘ มีภาคีสมาชิก
ในอนุสัญญาไซเตส แล้วจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๗ ประเทศ และประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมโลก
ซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลกที่กําลังจะสูญ
พันธ์ุ โดยไม่กระทําการใด ๆหรืออนุญาตให้ภาคเอกชนประชาชนภายในประเทศกระทําการใด ๆอัน
จะทําให้สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชในประเทศต้องสูญพันธ์ุ อันเป็นหน้าที่ของสมาชิกประชาคมโลกทุก
ประเทศ ที่ปฏิบัติตามต่อสิ่งที่ได้ทําความตกลงกันไว้ ด้วยเหตุผลนี้รัฐสภาไทยจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม ปีที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบกรอบเจรจาภายใต้ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ
ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที ่๖๓ และครั้งที่ ๖๔ ซึ่งเป็นกรอบเจรจาของ
ร่างความตกลงที่รัฐบาลไทยจะต้องลงนามในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามญัภาคีอนุสัญญา 
ฯครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๔  มีนาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพ ฯ ซึ่งข้อดีของ
การเป็นเจ้าภาพของไทยครั้งนี้ นอกจากเราจะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศที่มี
วิทยาการก้าวหน้าในการพัฒนาพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าแล้ว ประเทศไทยยงัได้ช่ือว่าเป็นประเทศสมาชิก
ภาคีที่ดีที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับนานาอารยะประเทศในการร่วมกันปฏิบัติตามพันธะสัญญา 
ข้อตกลงต่าง ๆที่ประเทศไทยได้ทําความตกลงไว้กับองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนียั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศ
ไทยเราด้วย 
 การอภิปรายต่อร่างความตกลง ฯฉบับนี้ สมาชิกได้ให้ข้อสังเกตหลายประการไม่ว่าจะเป็น
มุมมองภาพลักษณ์ประเทศไทยเราในเรื่อง ของการลักลอบค้าสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยูง มุมมอง
การลดข้อจํากัดของการส่งออกผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
 จากนั้นนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ตอบขอบคุณต่อข้อสังเกตของสมาชิกฯในประเด็นการจัดทําร่าง ประเด็นการแสดง
บทบาทของไทยอย่างเข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศต่อประเด็นการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธ์ุ เพื่อประกอบการจัดการประชุมสมัยสามญัภาคีอนุสัญญา
ดังกล่าว 

- พิจารณากรอบการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในบังคับใช้กฎหมายป่าไม้      
     ธรรมาภิบาลและการค้าระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

กรอบฯนี้มีวัตถุเพื่อให้มีการเจรจาจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างไทยกับสหภาพ
ยุโรป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไม้ไปยังตลาดของสหภาพยุโรป ตาม
กฎระเบียบที่จะมีผลบังคับใชใ้นวันที่ ๓ มีนาคมนี้ โดยการเจรจาทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวนี้ ถ้า
ประสบผลสําเร็จ จนสามารถได้สิทธิในการออกบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป จนสามารถไดส้ิทธิในการออก FLEGT License ก็จะช่วยให้ผู้ส่งออก
สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย สามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้สะดวกและสามารถแข่งขัน
ได้มากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการรักษาตลาดและขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ของไทยในตลาดสหภาพยุโรป และส่งเสรมิการยับย้ังการได้มาซึ่งสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิด
กฎหมาย การบุกรุกทําลายป่า การทําไร่เลือ่นลอย ส่งเสรมิการอนุรักษ์ สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ต้น
น้ําลําธาร ความหลากหลายทางชีวภาพ การสงวนรักษาพันธ์ุพืช สมุนไพร สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของ 



- ๓ - 
สัตว์ป่า รวมทั้งจะเป็นการสร้างมาตรฐานสากลให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้รับการยอมรับ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าของไทย และเพิ่มโอกาสในการสง่ออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑไ์ม้ของไปต่างประเทศด้วย 
 การอภิปรายของสมาชิก ฯในการให้ข้อสังเกตต่อกรอบเจรจาฉบับนี้มีหลายประการอาทิ ไม้
และผลิตภัณฑไ์ม้ที่ประเทศไทยนําเข้ามาแปรรูป ควรมีใบรับรองแหล่งกําเนิด หรือใบรับรองอื่นที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ประเทศไทยควรมีการกาํหนดความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และกําหนดระบบ
การรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย รวมทัง้การตรวจสอบย้อนกลับของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดย
ประเทศผู้ส่งออกอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจกับอี ยู ผ่านระบบการออก
ใบรับรองก่อนวางจําหน่ายในอี ยู 
         ภายหลังการอภิปรายนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ตอบชี้แจงต่อประเด็นข้อสังเกตของสมาชิก ฯโดยเฉพาะประเด็นที่มีความกังวล
เกี่ยวกับไม้ของกลางต่าง ๆที่จับมาดําเนินคดี จะมีการประมูลขายหรือไม ่ข้อมูลที่แท้จรงิคือ ไม้ของ
กลางเป็นของหลวงจะไม่มีการดําเนินการใด ๆ นอกจากจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ ฯ
ก่อน และจะได้นําข้อสังเกตในประเด็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกฯจะได้นําประกอบการเจรจา
ต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

- พิจารณาร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยกรอบนี้จะใช้เจรจา
เพื่อจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงความตกลงด้านการค้าสินค้า การค้า
บริการ การลงทุนและความรว่มมือทางเศรษฐกิจ โดยมสีาระครอบคลุม ๑๗ ประเด็นอาทิ การค้าสินค้า 
ให้มีการลดหรอืยกเลิกอากร ศุลกากร ให้ครอบคลุมการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด พิธีการศุลการและการ
อํานวยความสะดวกทางการค้า ให้มคีวามร่วมมือในด้านพิธีการศุลกากรเพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคทาง
การค้า กฏว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  กําหนดกฏว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตให้
มากที่สุด มาตรการเยียวยาทางการค้า ให้มมีาตรการปกป้องสองฝ่ายเพื่อปกป้องและเยียวยาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ความตกลงการค้าเสรีมีผลบังคบัใช้
และความโปร่งใส โดยสนับสนุนให้มีกฏหมายและข้อบังคับภายในที่มีความโปร่งใส โดยทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ไทยและสหภาพยุโรปยังมีศักยภาพทางการค้าระหว่างกันที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ การ
เปิดเสรีครั้งนี้จะทําให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และลดอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งเพิ่ม
ปริมาณการค้าระหวา่งไทยและสหภาพยุโรปให้มากขึ้นด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ร่างกรอบการเจรจาใน ๑๗ ประเด็นดังกล่าว ดูเหมือนว่าไทยและสหภาพยุโรปจะได้ผล
ประโยชน์อย่างทัดเทียมกันโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ แต่ในมมุมองของสมาชิกรัฐสภาหลายคนก็ได้อภิปราย
แสดงความเป็นห่วงในส่วนของศักยภาพในหลายด้านที่ไทยยังมีความพร้อม 
ไม่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งมีประเด็นความเป็นห่วงเก่ียวกันสินค้าประเภทเหล้า บุหรี่ ยาที่อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการเปิดเสรีการค้าครั้งนี้ด้วย 

     นายบญุทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ ได้ตอบชี้แจงภายหลังการอภิปรายว่า เป็น  
     ความจําเปน็ที่ไทยจะต้องอยู่ในวงการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งตามทีห่ลายท่านได้อภิปรายแสดงความ   
     เป็นห่วงว่าได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของรัฐมามากพอสมควรหรือยัง ขอเรียนว่าเรื่องนี้มีการ  
  



- ๔ - 
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จะเห็นได้ว่าหากมีการเจรจาทางการค้าเสรีย่อมจะมีผลดีและผลเสีย ด้วยเหตุนี้
ในระดับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปประเด็นต่าง ๆไว้มากมายประกอบการกําหนดท่าทีในการเจรจาต่อไป ซึ่ง
รัฐบาลก็จะได้นําร่างกรอบการเจรจาและขอ้สังเกตของสมาชิก ฯในวันนี้มอบให้กับประธานในฐานะผู้แทน
การค้าของไทยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาต่อด้วย และขอเรียนยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนาในการปกป้องผลประโยชน์
ประเทศอย่างจริงจัง และหลงัจากการเจรจาตามกรอบที่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาครั้งนี้แล้วก็จะต้องนํา
ผลการเจรจามาขออนุมัติจากรัฐสภานี้อีกครัง้หนึ่งตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในรัฐธรรนญู สําหรับประเด็นที่มีการ
อภิปรายครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะอนุญาโตตุลาการนั้นเรื่องนี้ขอเรียนชี้แจว่า จะเห็นได้ว่าการใช้
อนุญาตุลาการนั้นจะมีปรากฏอยู่ในเอกสารความตกลงทุกฉบับซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการระงับข้อพิพาท ซึ่ง
เป็นการให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่ายทั้งเราและคู่เจรจาโดยเป็นมาตรฐานสากลที่มีการปฏิบัติ สําหรับเรื่อง
กรอบการเจรจาเบื้องต้นครั้งนี้นั้นทําไมได้มีการกําหนดไว้กว้าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถ
เติมเนื้อหาในการเจรจราได้ สว่นประเด็นความกังวลเกี่ยวกับสินค้าแอลกอฮอล์นั้น ขอเรียนว่าสินค้าประเภทนี้
นําเข้าจากยุโรปในเปอร์เซนต์น้อยมาก อย่างไรก็ตามก็ได้จะนํามาตรการทางภาษีสรรพสามิตมาดําเนินการใน
ส่วนนี้ด้วย สําหรับในส่วนของประเด็นการใช้ข้อความด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้นในตวัคํานี้ได้ล้อจากคําเจรจา
ก่อนหน้านี้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ในท่าทีต่อกรณีนี้จะมีการกําหนดให้มีความเข้มข้นมากขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา 

 


